

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถปฏิบัติงานทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่ไปกับการใช้คู่มือ เข้าใจ และอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการและสามารถเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานกับผลการวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ จัดการผลิตน้ำยางสดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จัดการผลผลิตยางแผ่นดิบตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจัดการผลผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผลิตไม้ยางพาราเพื่อการตลาด และผลผลิตยางเครพตามมาตรฐานของการยางแห่งประเทศไทย มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีทักษะในการปรับวิธีการปฏิบัติงานและการตัดสินใจภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน มีทักษะในการสื่อสารการติดต่อประสานงาน การร่วมงานกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบหน้าที่ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- 2) มีระดับการศึกษา ขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตยางพารา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

หรือ 2.1) สำเร็จการศึกษา ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตยางพารา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือ 2.2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

หรือ 2.3) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

หรือ 2.4) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา

ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล (6112)

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

C11	ARC-THGB-932A	การรับซื้อและตรวจสอบคุณภาพยางพารา
C12	ARC-SYKA-933A	จัดการผลิตน้ำยางสดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
C13	ARC-YKZV-934A	จัดการผลผลิตยางแผ่นดิบตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

C14	ARC-SUZI-935A	จัดการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
C15	ARC-ZUVJ-936A	ผลิตไม้ยางพาราเพื่อการตลาด
C16	ARC-BHWE-937A	ผลิตยางเครพตามมาตรฐานของการยางแห่งประเทศไทย

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล